



HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY HỘI TÌNH NGUYỆN TOÀN CẦU: CHUNG MỘT HÀNH TINH

Global Volunteering Day / Social Good Summit: ONE PLANET

Mục lục:

- I. Giới thiệu chung
- II. Mục đích, ý nghĩa chương trình
- III. Giới thiệu đơn vị tổ chức và đối tác
- IV. Nội dung dự kiến
- V. Khung chương trình sơ bộ
- VI. Một số hình ảnh từ sự kiện năm 2018
- VII. Thông tin liên hệ



I. Giới thiệu chung:

Ngày hội Tình nguyện Toàn cầu (Global Volunteering Day) là sự kiện được tổ chức bắt đầu từ năm 2011 với nhiều chủ đề khác nhau hướng đến tạo ra những giá trị trong công tác xây dựng và phát triển cộng đồng bền vững. Trải qua 9 chương trình được thực hiện thành công từ năm 2011 đến năm 2018, Ngày hội tình nguyện toàn cầu đã đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn tình nguyện viên trong nước và quốc tế thông qua những nội dung và hoạt động thiết thực. Năm 2018, sự kiện đã thu hút được gần 1.000 người tham gia và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Năm 2019, Ngày hội Tình nguyện Toàn cầu còn nhằm hưởng ứng Hội nghị Social Good Summit được tổ chức thường niên bởi Liên Hợp Quốc vào tuần lễ Liên Hợp Quốc bao gồm một chuỗi các sự kiện và được cùng diễn ra tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong năm 2018, Chương trình Ngày hội Mùa Thu 2018 được tổ chức vào tháng 09 bởi CSDS và UNDP nhằm hưởng ứng hội nghị Social Good Summit đã tạo nên những tiếng vang và sức lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp tốt đẹp đến cộng đồng. Tiếp nối sự thành công đó, Ban tổ chức Ngày hội Tình nguyện Toàn cầu mong muốn đưa tiếng nói và hành động của thanh niên Việt Nam hòa cùng với nhịp chuyển động của thế giới, khẳng định sự tham gia, đóng góp của thanh niên Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề của toàn cầu, cụ thể hơn nữa là trong vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường - mối nguy ngày càng lớn mà toàn nhân loại đang đối mặt hiện nay.

Trước những biến đổi tiêu cực của môi trường và sự biến đổi khí hậu toàn cầu, Hội nghị Social Good Summit 2019 lựa chọn chủ đề biến đổi khí hậu. Các nhà hoạt động xã hội, các chuyên gia, cá nhân có mối quan tâm đến môi trường và sự tồn tại của các giống loài trên hành tinh này đã cùng ngồi lại họp bàn, mong muốn tìm ra những hướng đi nhằm ứng phó và hạn chế những tác động tiêu cực của vấn đề biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không



thể chối bỏ thực tại loài người chính là tác nhân lớn nhất, đồng thời là chiếc chìa khóa duy nhất để giải quyết vấn đề này.

Tiếp nối những thành công của các năm trước và tính cấp thiết của vấn đề, Ngày hội Tình nguyện Toàn cầu 2019 hướng đến chủ đề vì môi trường và biến đổi khí hậu với tên gọi **Ngày hội Tình nguyện Toàn cầu 2019: Chung một Hành tinh (GVD 2019: One Planet)**. Chương trình được phối hợp tổ chức bởi Tổ chức tình nguyện vì hòa bình Việt Nam (VPV), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS), với sự hỗ trợ của cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), cùng các CLB, nhóm thanh niên đang hoạt động vì sự phát triển thịnh vượng chung của cộng đồng trên toàn quốc và các tình nguyện viên quốc tế tại Việt Nam.

Tại sự kiện năm nay, Ban tổ chức tiếp tục tạo ra những điều mới mẻ với các hoạt động thú vị gắn liền với chủ đề với mong muốn đưa đến cộng đồng những giá trị thiết thực.



1. Thời gian dự kiến:

Chương trình dự kiến được tổ chức từ 14h – 20h ngày 29/09/2019

2. Địa điểm dự kiến:

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam – 58 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.



3. Đối tượng tham gia & quy mô:

Chương trình hướng đến đa dạng các đối tượng trong xã hội, trong đó, đặc biệt là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. Đây là thành phần chủ lực trong các hoạt động tình nguyện, các hoạt động xã hội mang lại những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Chương trình dự kiến thu hút sự khoảng 1200 người tham gia, ngoài ra còn có sự tham gia của nhiều CLB/đội/nhóm thanh niên tích cực, các tổ chức phi chính phủ, cũng như sự đóng góp của các tình nguyện viên quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế như UNDP, IrishAid.

II. Mục đích, ý nghĩa chương trình:

Ngày hội tình nguyện toàn cầu (Global Volunteering Day) là một sự kiện thường niên của Câu lạc bộ Tình nguyện vì Hòa bình Việt Nam (VPV Club). Chương trình nhằm tạo ra một không gian giao thoa văn hóa thế giới, nơi chia sẻ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Năm nay, với chủ đề One Planet – Chung Một Hành Tinh, ban tổ chức muốn truyền tải tới cộng đồng câu chuyện về ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Tại đây, mỗi hành động đều sẽ mang lại những ảnh hưởng lên chính sự tồn tại của con người trên hành tinh này. Trong suốt chương trình, những thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu sẽ được lan tỏa, thông qua những hoạt động tình nguyện và những hành động tích cực của các bạn tình nguyện viên, thanh niên Việt Nam và quốc tế. Chương trình cũng mong muốn tạo ra một diễn đàn thảo luận và chia sẻ thông tin, ý tưởng, đồng thời tôn vinh, cổ vũ và khuyến khích những hành động có tác động tích cực đến môi trường và cộng đồng, hướng đến đạt được 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững. Mỗi hành động tích



cực của từng cá nhân dù nhỏ bé song đều góp phần tạo nên sự thay đổi lớn của bức tranh toàn cầu.

Bên cạnh những hoạt động thúc đẩy sự quan tâm của mọi người về môi trường và biến đổi khí hậu, **Ngày hội Tình nguyện Toàn cầu 2019** còn hướng tới mục tiêu gây quỹ cho dự án “Trường học thân thiện – Thắp sáng tương lai” do VPV club phối hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Bền Vững và Tổ chức Sao Biển (một tổ chức phi chính phủ của Áo) thực hiện. Dự án cung cấp các cơ sở vật chất cơ bản cho giáo dục như trường học đủ tiêu chuẩn, nước sạch, sân chơi tái chế và điện năng lượng mặt trời cho các em nhỏ tại những khu vực còn nhiều khó khăn. Dự án nhằm hướng đến góp phần đạt được Mục tiêu phát triển bền vững số 4 của Liên Hiệp quốc: Giáo dục chất lượng.

Không chỉ dừng lại ở sự kiện lần này, các chương trình khác của VPV được tổ chức thành công là nhờ sự hỗ trợ không nhỏ của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm và các bạn tình nguyện viên trong nước và quốc tế. Đây cũng là cơ hội để VPV gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân những đóng góp, hỗ trợ của Quý vị đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng VPV trong suốt các chương trình, dự án trong những năm vừa qua.

III. Giới thiệu đơn vị tổ chức và đối tác:

1. Tổ chức Tình nguyện vì Hoà bình Việt Nam (VPV)

Tổ chức Tình nguyện vì Hoà bình Việt Nam (Volunteers For Peace Vietnam - VPV) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2005, hoạt động với sứ mệnh thúc đẩy các hoạt động tình nguyện xuyên quốc gia, các hoạt động giao lưu văn hóa và giáo dục, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa các dân tộc hướng tới giải quyết các vấn đề xã hội toàn cầu và tích cực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. VPV cam kết trao những cơ



hội nhằm khuyến khích tình nguyện viên trên toàn thế giới hành động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm giải quyết các vấn đề và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng tại địa phương trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, VPV cũng cam kết tìm kiếm và mở rộng các cơ hội cho thanh niên Việt Nam để có thể tham gia và trải nghiệm các công việc tình nguyện ở trong nước cũng như tại các quốc gia trong và ngoài khu vực.

Câu lạc bộ Tình nguyện vì Hòa bình Việt Nam (VPV Club): được thành lập vào tháng 10/2006, là một bộ phận nằm dưới sự điều phối và quản lý của tổ chức phi chính phủ Tình nguyện vì Hòa bình Việt Nam (VPV) nhằm mục tiêu phát triển thanh niên và phát triển cộng đồng.

Các hoạt động chính của VPV Club bao gồm:

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện, từ thiện ngắn hạn và dài hạn.
- Phát triển kỹ năng, nhận thức của thanh niên thông qua giáo dục không chính quy.
- Tổ chức các chương trình trao đổi văn hóa với Tình nguyện viên nước ngoài.

Sau hơn 10 năm phát triển, với hơn 3.000 thành viên chính thức, VPV Club đang ngày càng thể hiện rõ vai trò và tầm ảnh hưởng của mình đặc biệt là trong giới học sinh, sinh viên thông qua các chương trình, các dự án ý nghĩa vì cộng đồng. Đồng thời, VPV Club cũng đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan truyền thông có uy tín như Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Hà Nội, VTC, O2TV, TTXVN, báo Tiền Phong, báo Tuổi trẻ, Dân trí,...

Với tâm niệm “Cùng chung tay tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn” (Together make a better world), các hoạt động của VPV Club ngày càng mở rộng về quy mô, chất lượng cũng như hiệu quả cộng đồng.



2. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS):

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các hoạt động phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập năm 2009 tại Hà Nội, CSDS phát triển và thực hiện đa dạng các hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau trên cả nước nhằm góp phần tạo nên những thay đổi tích cực tại Việt Nam. Sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền và hỗ trợ cho giới trẻ bằng cách cung cấp những cơ hội và kỹ năng cần thiết để họ trở thành những tác nhân của sự thay đổi và phát triển bền vững trong cộng đồng.

3. United Nations Development Programme (UNDP)

Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác nhằm tăng cường lựa chọn cho người dân và đảm bảo cho mọi người đều có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình. Hoạt động của UNDP hướng tới ba kết quả chính:

1. Xóa nghèo và tăng cường sự công bằng về kinh tế - xã hội.
2. Phát triển phát thải ít các-bon, có khả năng chống chịu và bền vững về môi trường.
3. Tăng cường trách nhiệm giải trình thể chế, tiếng nói của người dân và khả năng tiếp cận công lý.

4. Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid)

Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid) là chương trình hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Ireland do Ban Hợp tác Phát triển thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland, thay mặt cho người dân Ireland, quản lý và điều hành hoạt động toàn cầu nhằm giảm nghèo và bất bình đẳng ở những nơi nghèo nhất và những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Chương trình Hỗ trợ Phát triển là một phần trong chính sách đối ngoại của Ireland.



IV. Nội dung dự kiến:

1. Các quầy (booth) triển lãm:

- **Nhóm giới thiệu dự án** bao gồm các quầy thông tin của các CLB/đội/nhóm thanh niên với các mô hình dự án và các hoạt động của các bạn trẻ theo chủ đề chính của sự kiện. Đây cũng là không gian dành cho những bạn trẻ có mong muốn tìm hiểu những dự án và cơ hội tình nguyện trong, ngoài nước đến từ các booth của VPV Club và hơn 20 câu lạc bộ, tổ chức trong, ngoài nước, tạo nên không gian tình nguyện đa dạng.
- **Nhóm Giới thiệu Văn hóa** với các booth triển lãm do các bạn tình nguyện viên quốc tế phụ trách, các bạn chia sẻ những đặc trưng văn hóa của đất nước mình, những câu chuyện trải nghiệm qua các hoạt động tình nguyện tại Việt Nam, đồng thời truyền cảm hứng cho nỗ lực hợp tác toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu với các bạn trẻ.
- **Nhóm các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp:** Khu vực tập trung quầy của các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, và nhóm cộng đồng đang hoạt động trong lĩnh vực môi trường, cổ vũ các lối sống xanh, kinh doanh các sản phẩm thay thế có nguồn gốc và quy trình sản xuất thân thiện, ít tác động tiêu cực tới thiên nhiên và môi trường, các sáng kiến/mô hình góp phần giảm hại và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- **Đặc biệt:** Người tham gia có thể bỏ phiếu bình chọn cho quầy triển lãm văn hóa có nội dung ấn tượng nhất, quầy có nhiều phiếu bình chọn nhất sẽ nhận được giải thưởng từ ban tổ chức. Đồng thời, một lá phiếu sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên từ hòm phiếu của quầy thắng cuộc, chủ nhân may mắn của lá phiếu này sẽ nhận được một phần quà giá trị từ BTC.



2. Các tiết mục văn nghệ giao lưu văn hóa

Với những tiết mục văn nghệ đến từ các bạn TNV Quốc tế từ nhiều nước trên thế giới, cùng những tiết mục của các khách mời là ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, sân khấu chính của Ngày hội Tình nguyện Toàn cầu 2019 hứa hẹn mang đến một không khí lễ hội đầy màu sắc và lôi cuốn. Đây là không gian để tái hiện những câu chuyện tình nguyện với màu sắc văn hoá, ngôn ngữ đa dạng. Ngoài ra, hoạt động này còn là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ và lan tỏa những thông điệp về những hành động tích cực để bảo vệ cho hành tinh và cho cuộc sống của chính chúng ta thông qua việc lắng nghe chia sẻ về các chiến dịch hành động tiên phong thực hiện mục tiêu nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường.

3. Vòng Chung kết Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo 2019

Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo (Youth Drivers for Change Award) là giải thưởng nhằm tôn vinh những đóng góp tích cực và ấn tượng cho cộng đồng, hướng đến sự phát triển bền vững của các dự án xã hội được khởi xướng và vận hành bởi thanh niên Việt Nam do CSDS tổ chức và trao tặng cho các tổ chức/CLB/Nhóm/dự án thanh niên.

Tại buổi sáng của sự kiện sẽ diễn ra vòng phản biện cuối cùng của giải thưởng Thanh niên Kiến tạo 2019 vì sự phát triển bền vững nhằm tìm ra mô hình/dự án có đóng góp tích cực nhất đến cộng đồng trong năm 2018-2019. Năm dự án được lựa chọn cho vòng chung kết sẽ trình bày trước khoảng 50 giám khảo (thủ lĩnh sinh viên, lãnh đạo NGOs, đại diện các tổ chức quốc tế) để chọn ra 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba. Ngoài ra, có thêm 01 giải công chúng bình chọn qua mạng xã hội; 01 giải Bình Đẳng Giới (do Đại sứ Ireland trao tặng) và 01 giải Vì Môi Trường và Biến đổi Khí hậu (do UNDP trao tặng).



4. Trò chơi tương tác về chủ đề Biến đổi Khí hậu

Trò chơi được tiến hành bằng nền tảng Kahoot, đây là nền tảng tương tác trực tuyến dưới hình thức trò chơi trắc nghiệm. Các câu hỏi lần lượt được đưa ra trên màn hình của sân khấu chính, khán giả bên dưới sẽ trả lời trực tiếp trên điện thoại của mình bằng các thao tác đăng nhập và trả lời đơn giản nhưng không kém phần thú vị.

V. Khung chương trình sơ bộ

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI TÌNH NGUYỆN TOÀN CẦU 2019			
SÂN KHẤU		NGOÀI SÂN	
Thời gian	Nội dung	Thời gian	Nội dung
14:00 – 16:25	- Khai mạc Chương trình - Trò chơi Kahoot - Trao giải Giải thưởng Thanh niên kiến tạo 2019	14:00 – 15:00	Đóng Booth
16:25 – 18:25	Văn nghệ giao lưu văn hóa	15:00 – 17:30	Mở quầy – Khán giả tham quan và bình chọn booth yêu thích, việc bình chọn sẽ kết thúc vào đúng 17:30 phút
18:25 – 18:50	Trao giải Booth yêu thích		
18:50 – 19:00	Nghỉ sân khấu	18:25	Đóng quầy
19:00 – 20:00	Văn nghệ truyền tải chủ đề chính của chương trình		



VI. Một số hình ảnh từ sự kiện 2018





CSDS
Learn & Inspire



Irish Aid
Rialtas na hÉireann
Government of Ireland









VII. Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc và yêu cầu liên quan đến chương trình xin gửi về:

- Chị Nguyễn Ngọc Ánh – Đại diện VPV Club

SĐT: 0326261025

Email: ngocanh075199@gmail.com

- Anh Vũ Duy Kiên - Đại diện CSDS

SĐT: 0964 251288

Email: kienvu@csds.vn

Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững :

Địa chỉ : 63 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT : 024 6027 8323